

Số: 82/CĐĐHQGHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016– 2017
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017– 2018

Phần thứ nhất

I. Đánh giá kết quả công tác công đoàn trong năm học 2016 – 2017

Năm học 2016 – 2017 là năm học mọi hoạt động của công đoàn ĐHQGHN được triển khai theo đúng chủ trương và kế hoạch. Công đoàn ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở đã bám sát nhiệm vụ năm học và các chương trình đã đề ra dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ Đại học Quốc gia Hà Nội và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc ĐHQGHN. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội/ Hội nghị tiến tới Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, Nhiệm kỳ (2017 – 2022); Tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội lần thứ V (2017 – 2022) Công đoàn ĐHQGHN vào tháng 12 năm 2017. Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Công đoàn Ngành và khối các ĐHQG, đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa công tác hành chính; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, thúc đẩy liên thông, liên kết giữa các đơn vị, xây dựng tinh thần cộng đồng ĐHQGHN; tham gia chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của các đơn vị; giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị; tiếp tục tham gia tích cực và kịp thời các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ người nghèo, ủng hộ các tỉnh vùng sâu, vùng xa ...

Trong năm học 2016 -2017, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động, công đoàn đã làm tốt vai trò góp phần đảm bảo an ninh, trật tự theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật, đảm bảo đoàn kết, nhất trí cao trong toàn ĐHQGHN.

Tổng số nhà giáo và người lao động (NG-NLĐ) tính đến thời điểm 30/6/2017 là 3.800 người.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2016 – 2017

1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động(NG-NLĐ); tham gia quản lý, xây dựng môi quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Công đoàn đã phát huy được vai trò là “chỗ dựa” tinh thần cho NG-NLĐ khi vào cuộc tham gia tháo gỡ khó khăn, giải tỏa những băn khoăn, lo lắng cho công đoàn viên. Năm học vừa qua có sự thay đổi về vị trí lãnh đạo chủ chốt của ĐHQGHN, tình hình diễn biến phức tạp hậu Formosa, điểm “nóng” ở Đồng Tâm (Mỹ Đức – Hà Nội)...nhưng không có vấn đề gì xảy ra ở các đơn vị, mọi hoạt động diễn ra bình thường, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao. Công tác thông tin, tuyên truyền về những chương trình lớn của ĐHQGHN được phổ biến rộng rãi, kịp thời, rõ ràng tới các cơ sở, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức, tự giác, tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và từng đơn vị, đặc biệt là đổi mới quản trị đại học, xây dựng và thực hiện văn hóa chất lượng, nội quy công sở, phát triển thương hiệu và tinh thần cộng đồng ĐHQGHN, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, kỷ cương nền nếp trong làm việc, giảng dạy và học tập.

Công đoàn các cấp đã chủ động và tích cực hơn trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, viên chức, đề xuất các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tham gia cùng với các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những chủ trương lớn của ĐHQGHN và các đơn vị.

Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các Công đoàn viên; Công đoàn đã kêu gọi quyên góp để ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo của các đơn vị. Năm học 2016 - 2017 Công đoàn ĐHQGHN đã trao hỗ trợ cho 13 công đoàn viên khó khăn mỗi người 5 triệu đồng với số tiền là 65 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa đó đã góp phần khích lệ, động viên rất lớn về tinh thần tới các công đoàn viên và được các cơ sở ủng hộ, đánh giá cao. Công đoàn các cơ sở cũng thường xuyên quan tâm, động viên CBVCLĐ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

Tổ chức thành công Giải bóng đá Công đoàn ĐHQGHN năm 2017, chào mừng Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V (2017 – 2022)

Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách hiện hành đối với nhà giáo và người lao động, Ủy ban kiểm tra Công đoàn hoạt động đều và hiệu quả, đã tiến hành kiểm tra các đơn

vị theo đúng kế hoạch để nắm bắt tình hình hoạt động cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn các đơn vị để có hướng xử lý kịp thời.

2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG, NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và các chương trình, kế hoạch, chủ trương của ngành; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ năm học; nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống. Các nội dung tập trung vào Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI (NQ29) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; tuyên truyền, vận động triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành phát động; tuyên truyền chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội...

Các công đoàn cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống gắn với việc thực thi pháp luật, nâng cao văn hoá nhà giáo, giữ vững kỷ cương, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc xây dựng, thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; tham gia điều chỉnh quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo có trình độ cao đáp ứng cơ bản về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng theo hướng chuẩn hóa, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động chung của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 6 năm 2017, Công đoàn ĐHQGHN đã thành lập đoàn tham dự Hội nghị giao ban thường niên ĐHQG, ĐHV và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2017 và đóng góp nhiều bài tham luận chất lượng cho Hội nghị.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện chủ trương xây dựng môi trường công tác thân thiện, chuyên nghiệp, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sự đồng thuận cao, ổn định và phát triển.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “*Giỏi việc trường, đảm việc nhà*”, đẩy mạnh cuộc vận động “*Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm*”, Cuộc vận động “*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*” gắn với việc “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, “*Nhà giáo – Nhà khoa học*”...

Trong năm học vừa qua, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng môi trường công tác chuyên nghiệp, thân thiện.

Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai công tác từ thiện xã hội. Năm học 2016 - 2017 Công đoàn ĐHQGHN đã trao hỗ trợ cho 13 công đoàn viên khó khăn mỗi người 5 triệu đồng với số tiền là 65 triệu đồng, hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng khó khăn tỉnh Lai Châu 45 triệu đồng, ủng hộ đồng bào 4 tỉnh bị lũ lụt: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên và Nghệ An trên 600 triệu đồng, nộp Quỹ Mái ấm Công đoàn 200 triệu đồng. Công đoàn ĐHQGHN đã tích cực tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ (1947 – 2017) như tổ chức đi thăm, tặng quà, dâng hương, biểu diễn văn nghệ, tổ chức gặp mặt ở Quảng Bình, Hà Giang, Tây Ninh, Hà Nam, Thạch Thất (Hà Nội) với số tiền trên 80 triệu đồng.

Công đoàn các đơn vị cũng có những hoạt động xã hội từ thiện hiệu quả, thiết thực trong nội bộ và các địa chỉ bên ngoài khác.

4. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Công đoàn ĐHQGHN tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn. Các công đoàn cơ sở hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức các chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp hiện nay đã tăng về số lượng, chất lượng và hoạt động quy củ, bài bản hơn. Trong năm học 2016 -2017 Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức các đợt tập huấn: tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn tháng 9/2016; Các công đoàn cơ sở của ĐHQGHN cũng tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn vào đầu năm học hoặc theo các kỳ cuộc, qua đó góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp và năng lực công tác cho các cán bộ công đoàn.

Việc thực hiện nề nếp sinh hoạt công đoàn được duy trì đều đặn, đúng quy định, BCH Công đoàn ĐHQGHN tổ chức Hội nghị theo định kỳ 3 tháng/lần, họp Thường vụ tháng/lần hoặc theo tình hình thực tế. Công đoàn

ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở đều có chương trình, kế hoạch hoạt động năm học và thực hiện đúng nghị quyết của Hội nghị BCH, công tác đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn, công tác thi đua khen thưởng năm học này có nhiều đổi mới, văn bản hướng dẫn được chuẩn bị tốt và thực hiện đúng thời hạn.

Ban Thanh tra Nhân dân tại các đơn vị cũng phát huy được vai trò của mình, tuy nhiên cần được đẩy mạnh hơn nữa để có thể làm tốt công tác giám sát nội bộ góp phần xây dựng đơn vị tốt hơn.

Công tác phát triển Đảng được thực hiện khá tốt tại các đơn vị.

Công tác bảo trợ hoạt động của Hội Cựu Giáo chức ĐHQGHN đã được Công đoàn thực hiện tốt, góp phần đẩy mạnh các hoạt động của Hội, được Hội đánh giá cao.

5. Công tác nữ công

Năm học vừa qua công tác nữ công có nhiều biến chuyển tích cực. Ban Nữ công đã được kiện toàn về nhân sự và phối hợp với BGD ĐHQGHN tổ chức trao giải thưởng và tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học nữ nhân 8/3 và 10/10 gây tiếng vang tốt. Tổ chức Tọa đàm và trao thưởng “Mẹ giỏi – Con giỏi”, Vinh danh các nhà khoa học nữ, Tọa đàm “Vai trò của nữ cán bộ trong công tác quản lý”. Các công đoàn cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động cho nữ cán bộ vào các kỳ cuộc, qua đó động viên, chia sẻ, khích lệ nữ cán bộ có thêm nhiều quyết tâm phấn đấu trong công việc và cuộc sống.

6. Hoạt động đối ngoại

Công đoàn ĐHQGHN luôn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động phối hợp với các đơn vị bạn và công đoàn Ngành, thể hiện vai trò của một tổ chức lớn. Các công đoàn cơ sở cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại cho công đoàn viên. Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV và ĐHKHTN thường xuyên tham gia hoạt động của Khối Công đoàn 5 trường Đại học khu vực Hà Nội với những nội dung ý nghĩa, thiết thực.

Tuy nhiên hoạt động này trong năm học tới cũng cần có những thay đổi tích cực hơn để công tác đối ngoại, giao lưu thật sự thiết thực và mang lại hiệu quả cho các tổ chức công đoàn.

7. Công tác kiểm tra

UBKT CĐĐHQGHN đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt nam, góp phần giúp cho CĐCS thực hiện đúng Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các qui định của

tổ chức công đoàn; hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác kiểm tra đã đề ra, các cuộc kiểm tra đều có kết luận cụ thể. Hoạt động của UBKT đã giúp cho BCH, BTV kiểm tra ở cấp mình và cấp dưới làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát của công đoàn, tham gia quản lý chính quyền cùng cấp, góp phần bảo vệ lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Ngày 29/12/2016, Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết XI đại hội Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn cho toàn ĐHQGHN.

8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Công tác tài chính của Công đoàn ĐHQGHN và các công đoàn cơ sở thực hiện đúng theo Điều lệ và các văn bản hướng dẫn thu, chi tài chính công đoàn. Do điều kiện chủ quan và khách quan nên Công đoàn ĐHQGHN không có hoạt động kinh tế Công đoàn.

III. Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017

1. Đánh giá chung

Năm học vừa qua Công đoàn ĐHQGHN đã hoàn thành cơ bản kế hoạch nhiệm vụ, trong đó nổi bật một số mảng công tác tiếp tục phát huy thành tích từ năm học trước như công tác chính trị tư tưởng, cải cách hành chính, công tác điều hành, chỉ đạo của Ban thường vụ, BCH, lề lối làm việc, hợp hành theo đúng quy định, nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt năm nay các ban chuyên môn đã tổ chức các hoạt động đặc thù có chất lượng tốt; các công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động phong phú, chủ động; quan hệ công tác với công đoàn cấp trên, các ĐHQG, Đại học Vùng, các đơn vị bạn tiếp tục được củng cố, phát triển; công tác xã hội từ thiện và chăm lo cho công đoàn viên có những thay đổi tích cực theo hướng thiết thực, cụ thể, hiệu quả.

2. Những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm qua, công đoàn ĐHQGHN cũng thẳng thắn nhận thấy một số điểm hạn chế, tồn tại như:

- Một số lãnh đạo công đoàn chưa toàn tâm, toàn ý và dành thời gian thích đáng cho hoạt động công đoàn;
- Tổ chức công đoàn của một số đơn vị chưa thật sự phát huy vai trò và chưa tham gia một cách sâu sát vào các hoạt động liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi chính đáng của công đoàn viên;

- Chưa triển khai được các hoạt động lớn có tính liên ngành, liên lĩnh vực, cần sự tham gia, phối hợp của nhiều đơn vị;
- Một số hoạt động cần đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

3. Một số bài học kinh nghiệm

- Luôn bám sát và thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên; phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ chung;
- Cần phát huy hơn nữa sức mạnh của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong đội ngũ NG-NLĐ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; giải quyết thấu đáo, triệt để các vấn đề bức xúc trong cán bộ, công đoàn viên; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận, chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm;
- Cần có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và trách nhiệm hơn nữa giữa các thành viên trong BTV và BCH Công đoàn;
- Xác định rõ vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn, yếu tố quyết định sự thành công của tổ chức. Việc củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức và xây dựng đội ngũ là công việc trọng tâm; cần đầu tư nhiều hơn cho công tác tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp

Năm học 2016- 2017 đã khép lại với nhiều thành công, đồng thời cũng còn nhiều khó khăn và thử thách trước mắt, Công đoàn ĐHQG HN tin tưởng với sự đồng tâm hiệp lực, với tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đội ngũ NG- NLĐ, năm học 2017 -2018 sẽ đạt được những kết quả cao hơn.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2017– 2018

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

- Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI;
- Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIV;
- Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V;
- Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 của Công đoàn ĐHQGHN;
- Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 -2018 của Công đoàn ĐHQGHN.

II. Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn VN và Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V; Tiếp tục 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của ngành giáo dục;
2. Phối hợp với chính quyền triển khai có hiệu quả 4 định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của ĐHQGHN:
 - Đổi mới và phát triển tổ chức và quản trị hệ thống đáp ứng yêu cầu và tình hình mới;
 - Tăng cường liên thông về tổ chức quản lý đào tạo, đẩy mạnh triển khai đào tạo tín chỉ, phát triển các chương trình chất lượng cao và đặc thù, thu học phí tương ứng, xây dựng giải pháp thu hút sinh viên, hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên;
 - Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án khoa học công nghệ trọng điểm, mũi nhọn; thay đổi phương thức giao dự án, giao nhiệm vụ khoa học công nghệ theo các chỉ tiêu kế hoạch dựa trên kiểm định và xếp hạng đại học; đổi mới phương thức sử dụng nguồn đầu tư cho khoa học và công nghệ, hướng tới sản phẩm chất lượng cao;
 - Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội và vốn vay các tổ chức quốc tế phục vụ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc
3. Chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích chính

đáng của NG-NLĐ; cùng chính quyền hiến kế để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Tham gia và hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của cán bộ và sinh viên.

4. Tiếp tục phối hợp triển khai xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhà giáo, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện trong và ngoài ĐHQGHN;
5. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh phô trương, hình thức;
6. Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội/ Hội nghị tiến tới Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ (2017 -2022) (theo hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ĐHQGHN); Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ (2017 – 2022).
7. Quan tâm chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ nữ, đẩy mạnh hoạt động của công tác Nữ công.
8. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn (nếu có).
9. Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao công đoàn trong và ngoài nước

III. Kiến nghị, đề xuất với Đảng ủy ĐHQGHN

- Chỉ đạo và lãnh đạo sâu sát công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022;
- Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công đoàn chủ chốt;
- Tạo điều kiện tốt hơn nữa để cán bộ chủ chốt công đoàn ĐHQGHN và các đơn vị được tham gia các hoạt động đối nội và đối ngoại (dự các Hội nghị, Hội thảo, Giao lưu...) trong và ngoài nước.

Nơi nhận:

- CDGDVN (để báo cáo);
- Đảng ủy ĐHQGHN (để báo cáo);
- BCH, UBKT, các ban của Công đoàn(để thực hiện);
- Các Công đoàn cơ sở(để thực hiện);
- Lưu: VP



Đình Văn Hương